

NĂM THỨ 57
THỨ HAI
29
THÁNG 1-2018
(13-12 năm Đinh Dậu)
SỐ: 7186



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH VINH PHÚC

Viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình



Đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Vinh Phúc trồng cây lưu niệm tại công viên Lê Quý Đôn. Ảnh: THÀNH TÂM

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), đoàn công tác tỉnh Vinh Phúc do đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về Thái Bình dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại công viên Lê Quý Đôn. Tiếp và cùng dự các hoạt động với đoàn đại biểu tỉnh Vinh Phúc có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÀN

ĐÔNG HƯNG

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), Đảng bộ huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ xã Đông Sơn.

Tại buổi lễ, 16 đảng

viên đã được trao tặng, truy tặng Huy hiệu 70, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng. Đây là việc làm thường xuyên của Đảng bộ huyện Đông Hưng nhằm ghi nhận cống hiến của các đảng viên, thể hiện sự tôn vinh của Đảng đối với các thế hệ đảng viên đi trước; đồng

thời, động viên các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đảng bộ huyện Đông Hưng còn tổ chức trao tặng,

truy tặng Huy hiệu Đảng cho hơn 320 đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện; trong đó 23 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 11 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 và 60 năm tuổi đảng...

TRU HIỀN

109 xã có liên kết sản xuất trong trồng trọt

Năm 2017, toàn tỉnh có 109 xã có liên kết sản xuất với các công ty, doanh nghiệp, hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi, trong đó nhiều xã sản xuất cả lúa giống, lúa thương phẩm và rau màu.

Cụ thể, có 30 xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất lúa giống với tổng diện tích khoảng 2.000ha/năm; lúa thương phẩm có 63 xã tham gia, trong đó 30 xã sản xuất lúa Nhật với tổng diện tích từ 1.500 - 1.800ha/năm, 31 xã sản xuất lúa khác với diện tích khoảng 5.000ha/năm. Chuỗi liên kết sản xuất rau màu các

loại như ngô ngọt, khoai tây, dưa bí, ớt, cà rốt... có 27 xã tham gia, tổng diện tích khoảng 1.000ha/năm.

Tuy nhiên, chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa thực sự bền vững, diện tích thực hiện cánh đồng liên kết còn manh mún. Mặc dù có lợi thế về sản xuất lúa và rau màu, có nhiều sản phẩm đạt chất lượng tốt nhưng do sản phẩm đầu ra chủ yếu ở dạng thô, chưa chế biến nên giá trị còn thấp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt còn hạn chế cả về số lượng và quy mô.

NGÂN HUYỀN

Chuyển đổi 690,5ha đất cấy lúa sang trồng cây khác có giá trị cao hơn

(Xem tin trang 4)



Vùng chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng rau màu, cây cảnh xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

PHẠM HƯNG

HỘI LÀM VƯỜN TỈNH

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 28.400 lượt hội viên

Hội Làm vườn tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tổ chức hội làm vườn cấp tiếp tục được củng cố và phát triển, hoạt động đi vào nền nếp. Các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập đáp ứng nhu cầu của hội viên, nhờ đó đã thu hút thêm 512 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 36.700 người. Hội làm vườn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 334 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 28.400 lượt hội viên, xây dựng được 121 cơ sở hội có tổ chức hoạt động dịch vụ cung ứng cho hội viên trên 2,1 triệu cây giống và trên 1,3 triệu con giống các loại. Hoạt động tin cậy với các ngân hàng thường xuyên được tổ chức hội kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Hội viên hội làm vườn đã cải tạo được hơn 2.600ha vườn tạp để trồng cây ăn quả, các loại cây, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Năm 2018, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phát triển kinh tế VAC trong hội viên, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; hướng dẫn hội viên kết hợp với nhau thành các tổ, nhóm sản xuất theo chuỗi sản phẩm có chất lượng để giúp đỡ và bảo vệ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

TIẾN ĐẠT

Hỗ trợ 5.925kg thuốc diệt chuột bảo vệ lúa xuân

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, vụ xuân năm 2018, UBND tỉnh hỗ trợ 5.925kg thuốc diệt chuột cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa xuân. Theo đó, các địa phương đồng loạt tổ chức diệt chuột bằng biện pháp hóa học từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2/2018.

Để công tác diệt chuột hiệu quả và trở thành phong trào thường xuyên, các huyện, thành phố triển khai chiến dịch diệt chuột đến các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng loạt, theo đúng thời gian, kế hoạch của tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt việc huy động nguồn lực của người có ruộng tham gia diệt chuột qua việc đóng góp kinh phí để tổ chức diệt chuột thủ công; duy trì các tổ, đội đánh bắt thủ công đều khắp với thời gian liên tục trong năm.

NGÂN HÀ

Sơ kết học kỳ I cấp tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I cấp tiểu học và tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học cho cán bộ các phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo 295 trường tiểu học trong tỉnh.

Trong học kỳ I, cấp tiểu học tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Toàn tỉnh đã vận động được 1.728 trẻ khuyết tật học hòa nhập, thường xuyên quan tâm đến 378 em diện chính sách và 3.624 em hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường, cảnh quan sư phạm bước đầu được đổi mới, nhiều trường duy trì tốt phong trào "Xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện", góp phần cải thiện cảnh quan sư phạm nhà trường theo hướng chuẩn hóa. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, góp phần khích lệ học sinh thi đua học tập, tu thân, thân thiện. Bên cạnh đó, các giáo viên đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục.

ĐẶNG ANH

Kiểm soát, xử lý thành công dịch bệnh

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế dự phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Hệ thống y tế dự phòng đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh dịch mới nổi, nguy hiểm có khả năng xâm nhập. Các bệnh truyền nhiễm xuất hiện, có nguy cơ bùng phát thành dịch và lan rộng đã được giám sát phát hiện, xử lý và khống chế kịp thời, trong đó bệnh sốt xuất huyết có 719 ca, tay chân miệng 262 ca, viêm não vi rút 63 ca, tiêu chảy 51.987 ca, thủy đậu 1.986 ca, quai bị 597 ca.

Xác định dịch bệnh truyền nhiễm vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường trong khi ý thức của người dân và sự chỉ đạo, đầu tư của chính quyền một số địa phương nhất là tuyến xã còn hạn chế, vì vậy, năm 2018, hệ thống y tế dự phòng sẽ tăng cường công tác phối hợp liên ngành; củng cố, nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng các tuyến bảo đảm ứng phó hiệu quả với dịch bệnh; tập trung thực hiện mục tiêu tăng cường dự phòng, khống chế, kiểm soát có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, bệnh gây dịch thường gặp, bệnh lạ, bệnh mới nổi và tái nổi; không để dịch lớn xảy ra; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế và một số hoạt động khác nhằm đảm bảo tốt "an ninh y tế" cho nhân dân.

HÀ ANH

Nỗi buồn người trồng rau

(Xem trang 2)



Những luống rau xà lách sẽ cho thu hoạch dịp giáp tết, hy vọng giá sẽ tăng cao.

Công tác xã hội - kết nối yêu thương

(Xem trang 3)